

Th sáu, ngày 13/11/2020

Sáng 12-11, Hi nghị cấp cao ASEAN In th 37 và các Hi nghị cấp cao liên quan tổ chức theo hình thức trực tuyến đã khai mạc tại Trung tâm Hi nghị quốc tế, Thủ đô Hà Nội. Đây là hi nghị cấp cao thứ hai và cuối cùng của năm ASEAN do Việt Nam tổ chức trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hi nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã và có bài phát biểu chào mừng. Dự lễ khai mạc còn có Lãnh đạo 10 nước ASEAN; Tổng Thư ký ASEAN; các đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN và các đại tá của ASEAN, đại diện đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Đại biểu Việt Nam có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan, đại diện các Tiểu ban và Ban Quốc gia ASEAN 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ Hi nghị. **nh: VGP**

Phát huy tinh thần "gần kết và chúng ta thích nghi"

Phát biểu chào mừng tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong khi mặt số thực tế của đại dịch đang ngày càng phức tạp, ASEAN đã thành công trong việc duy trì những nỗ lực chung để vượt qua đại dịch, và thực tế của chúng ta trong năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, những thách thức phù hợp cho ASEAN trong thời kỳ đại dịch COVID-19 là một vấn đề. Mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn mặt trận hòa bình, ổn định, đoàn kết và thịnh vượng trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc thành tựu của Tổ chức Thương mại Thế giới của Đông Nam Á và Cộng đồng ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Việt Nam luôn chú trọng giữ vững độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ ngoại giao; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Tinh thần đó đã đưa Việt Nam trở thành và là một thành viên trong suốt 75 năm qua và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho chính sách ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang biến chuyển phức tạp và khó lường hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, trên tinh thần "gần kết và chúng ta thích nghi", Việt Nam trân trọng sự đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ quý báu từ các quốc gia thành viên, các đại tá và bạn bè quốc tế của ASEAN. Cộng đồng ASEAN vững vàng vượt qua thách thức, giữ vững và liên kết, xây dựng cộng đồng và cộng tác vai trò trung tâm của ASEAN, xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị, hợp tác, trung lập và ổn định. Chúng ta có thông qua hợp tác, tin cậy và chung sức, đồng lòng, ASEAN và thế giới sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khôi phục tăng trưởng kinh tế, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ngay sau Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi hành Hi nghị Cấp cao ASEAN In th 37 và các Hi nghị cấp cao liên quan vì sự tham gia của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tham dự và trình bày về tình hình dịch COVID-19 và ứng phó trên toàn cầu.

Tại Hi nghị, các Lãnh đạo ASEAN đã rà soát tình hình hợp tác ASEAN. Trong đó, các Lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong buổi phi, đại diện ASEAN giữ vững và hợp tác, xây dựng trên ba trụ cột Cộng đồng, ngành thị trường và hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác của đại dịch. Các Lãnh đạo ASEAN nhất trí thông qua: đánh giá giá trị kết quả của các Kế hoạch tăng trưởng Cộng đồng ASEAN 2025, ra Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, tin hành và soát triển khai Kế hoạch ASEAN, gần kết phát triển vùng và tiến trình phát triển chung của ASEAN và triển khai các sáng kiến nâng cao hình ảnh, bản sắc ASEAN trong khu vực.

UNCLOS 1982 là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển

Phát biểu trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh có cách tiếp cận tăng trưởng, bền vững và kiểm soát đại dịch COVID-19 vì sự tham gia của "cộng đồng", bảo vệ sức sống người dân và thúc đẩy phục hồi toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD vào Quỹ ứng phó COVID-19 và cam kết đóng góp thiết bị y tế và thuốc vào Kho dự phòng y tế và khẩn cấp khu vực vì giá trị 5 triệu USD.

Trao đổi về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lợi ích quan trọng của Việt Nam, phù hợp với nhận thức chung của ASEAN và các quốc gia, quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh, mọi quốc gia cần tôn trọng pháp luật, coi UNCLOS 1982 là khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển, tôn trọng hàng hải, hàng không, nghiêm túc xây dựng lòng tin, kiểm soát, không có hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trên tinh thần đó, việc các bên thực hiện nghiêm túc, nghiêm chỉnh Tuyên bố về ứng xử của các bên Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Kết thúc Hội nghị, các Lãnh đạo ASEAN đã thông qua một số văn kiện quan trọng là: Tuyên bố của các Chủ tịch Việt Nam và các nước ASEAN, các ý kiến h, nh Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường công tác xã hội hàng năm Cộng đồng ASEAN gắn kết và chia sẻ lợi ích.

Chiều 12-11, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Hội nghị Cấp cao ASEAN vì Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ và Thủ lĩnh Phần ASEAN.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"